



Số: /HCA-2013/VT

TPHCM, ngày 04 tháng 09 năm 2013

THƯ MỜI

Kính mời:

V/v: Mời tham dự hội thảo “Toàn cảnh CNTT – TT Việt Nam 2013” với chủ đề trọng tâm “Cạnh tranh trên Nền tảng mới”

Kính gửi Quý Doanh Nghiệp,

Được sự bảo trợ của Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM; Hội Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (HCA) phối hợp với Sở Thông Tin và Truyền Thông TP.HCM, Sở Khoa Học và Công Nghệ TP.HCM tổ chức hội thảo "**Toàn Cảnh CNTT-TT Việt Nam – Viet Nam ICT Outlook - VIO 2013**".

Đây là lần thứ 18 sự kiện thường niên này được diễn ra. VIO 2013 sẽ mang lại bức tranh cụ thể về các xu hướng công nghệ, các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới đang hiện diện trên thế giới và tại Việt Nam cũng như các tác động của nó. Trong nhiều năm qua, sự kiện nhận được sự quan tâm tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và thu hút được nhiều đoàn khách quốc tế cũng như trong nước.

Thay mặt BTC sự kiện, Hội Tin Học TP.HCM trân trọng kính mời Quý Đơn vị tham dự VIO 2013:

- **Thời gian:** 7h00 - 17h00, Thứ sáu ngày 20/9/2013
- **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị, 272 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

VIO 2013 sẽ là nơi quy tụ đông đảo cộng đồng CNTT-TT tại TPHCM cùng các doanh nghiệp, người dung ứng dụng CNTT. Cùng với báo cáo Toàn cảnh CNTT-TT Việt

Nam của Hội Tin học Tp.HCM, các nền tảng công nghệ mới chính là nội dung trọng tâm của hội thảo gồm: **Điện toán đám mây** (Cloud Computing), **Dữ liệu lớn** (Big Data), **Di động** (Mobility), **Mạng xã hội** (Social network), **Internet của sự vật** (Internet of things)... Thông qua hội thảo, HCA sẽ công bố kết quả khảo sát các nhà quản lý, lãnh đạo CNTT – TT về tác động của các xu thế công nghệ này tại Việt Nam; bên cạnh đó là những chuyên đề sâu về vấn đề an ninh thông tin khi ứng dụng nền tảng công nghệ mới...

Các báo cáo viên trong nước và quốc tế đến từ các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp CNTT hứa hẹn sẽ mang lại những bài báo cáo thực tiễn, có tính ứng dụng cao, hấp dẫn với cộng đồng CNTT-TT, các doanh nghiệp ứng dụng, người dùng CNTT nói chung.

Hội thảo năm nay dự kiến có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương; đại diện các đơn vị quản lý nhà nước về CNTT cũng như các Sở Thông tin & Truyền thông; các hiệp hội, tổ chức về CNTT; các cơ quan ngoại giao đoàn, tổ chức XTTM trong và ngoài nước; các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT và ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất – kinh doanh; người dùng CNTT và các cơ quan truyền thông báo chí.

Thay mặt Ban tổ chức, Hội Tin Học Tp.HCM kính mong Quý Đơn vị sắp xếp thời gian tham dự hội thảo. Sự tham dự của Quý vị có ý nghĩa to lớn trong việc chia sẻ những xu hướng công nghệ mới và thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT.

Nhằm hỗ trợ công tác tổ chức, Quý vị vui lòng điền **Phiếu đăng ký tham dự** và gửi về địa chỉ email thuongdt@hca.org.vn hoặc oanhhtm@hca.org.vn trước ngày **12/9/2013**. BTC sẽ gửi thiệp mời chính thức qua bưu điện đến Quý vị trước ngày diễn ra Hội thảo.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Cô Đoàn Thị Thương - Tel: 08.39390937, mobile: 090 5366 400

Cô Hoàng Thị Mai Oanh - Tel: 08. 38222876, mobile: 0982 541055

* Ban Tổ Chức có sắp xếp tiệc trưa cho khách tham dự

Chân thành cảm ơn.

TM. Hội Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng Thư Ký



Vũ Anh Tuấn

Đính kèm: Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo VIO 2013